



ประกาศคณะกรรมการอุตสาหกรรม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ณ ห้องสำนักงานคณบดี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะกรรมการอุตสาหกรรม ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ณ ห้องสำนักงานคณบดี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ BTU (ห้องประชุมสำนักงาน) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บุญเอ็นจิเนียริงเซอร์วิสทีม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๙๖๖.๓๐ บาท (สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ BTU (ห้องหัวหน้าสำนักงาน) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บุญเอ็นจิเนียริงเซอร์วิสทีม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๑๕๗.๕๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ BTU (ห้องงานนโยบายและแผน) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บุญเอ็นจิเนียริงเซอร์วิสทีม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๗๒๐.๑๕ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ BTU (ห้องงานการเงินตัวที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บุญเอ็นจิเนียริงเซอร์วิสทีม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๐๑๓.๐๕ บาท (สองหมื่นเก้าพันสิบสามบาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๕. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ BTU (ห้องงานการเงินตัวที่ ๒) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บุญเอ็นจิเนียริงเซอร์วิสทีม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๗๘๓.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ สติรยากร)

คณบดีคณะกรรมการอุตสาหกรรม

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี